
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ประเด็นสำคัญ 
     1.คนไทยยังป้องกัน "โควิด" ต่อเนื่อง 
     สื่อนำเสนอ  : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, มติชน, แนวหน้า,ประชาชาติธุรกิจ, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, 
chiangmainews, sondhitalk, thebangkokinsight) 
     - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการทำ “อนามัยโพล” สำรวจพฤติกรรมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2565 จำนวน 10,263 คน พบว่า ร้อยละ 82.4 ยังทำตาม
มาตรการป้องกันโรค สวมหน้ากาก ล้างมือ เหมือนเดิม แม้ว่าแนวโน้มการดูแลตัวเองส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางที่ดี แต่กลับ
พบว่าการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดนั้น มีแนวโน้มลดลงทุกเดือน จาก ต.ค.ร้อยละ 93.6 พ.ย. ร้อยละ 92.6 และ 
ธ.ค.ร้อยละ 86.3 ตามลำดับ ย้ำแม้ลดระดับเป็นโรคเฝ้าระวัง ยังต้องเข้มป้องกันตนเองต่อเนื่อง 
    2. ATK ขีดเดียวยังแพร่เชื้อได้ 
     สื่อนำเสนอ  : เว็บไซต์  (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์ , สยามรัฐ, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก , sondhitalk, news1live, 
thebangkokinsight) 
     -นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ผู้ป่วยโควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการน้อย ได้รับการวินิจฉัยจาก ATK ขึ้น 2 ขีด จะ
ได้รับการรักษาตามอาการหรือให้ยาต้านไวรัส ไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK ซ้ำ ระหว่างการรักษาหรือหายจากโรค อย่างไรก็ตาม 
การตรวจโควิด 19 ด้วย ATK และขึ้นขีดเดียวไม่ถือว่าพ้นระยะติดต่อ ในทางปฏิบัติให้แยกตัว 5 วัน ส่วนอีก 5 วันสามารถไป
ทำธุระที่จำเป็นได้ และเคร่งครัดในการป้องกันโรค เพราะถือจำนวนวันเป็นหลัก จะไม่ยึดผล ATK มาตัดสินใจ ว่าต้องให้ ATK 
เหลือขีดเดียวจึงจะพ้นระยะติดต่อ 
    3.วัคซีนโควิด 
     สื่อนำเสนอ  :  เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, pptvhd36) 
     -ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ เผยระบบเฝ้าระวังที่เรียกว่า Vaccine Safety Datalink ตรวจพบความเสี่ยงที่
เป็นไปได้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองในผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปท่ีฉีดวัคซีนไฟเซอร์ชนิดเข็มกระตุ้นที่ต้านโควิด 19 สายพันธุ์โอ
มิครอน ตามที่มีการพบอาการดังกล่าวครั้งแรกในเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
ตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่ CDC จะนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวต่อผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาในปลายเดือนนี้ 
    4.โคโรนาไวรัสประจำถิ่น 4 สายพันธุ์ 
     สื่อนำเสนอ  :  เว็บไซต์ประชาชาธุรกิจ 
     -นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โพสต์เฟสบุ๊ก กล่าวถึงเชื้อโคโรนา
ไวรัสประจำถิ่น 4 สายพันธุ์ คือ 229E, NL63, OC43 และ HKU1 ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ในไทย โดยยังไม่มีทั้งวัคซีนและยาต้าน
ไวรัส ผู้สูงอายุท่ีมีโรคประจำตัวอาจป่วยรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบต้องเข้าโรงพยาบาล 
    5. สถานการณ์ต่างประเทศ 
     สื่อนำเสนอ  :  เว็บไซต์ไทยรัฐ 
     -รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมพิจารณาปรับลดระดับโรคโควิด 19 ให้อยู่ในระดับพอๆ กับไข้หวัดตามฤดูกาล พร้อมจะยกเลิก
ข้อบังคับสวมหน้ากากในอาคารเร็วๆ น้ี 
     -ชาวจีนจำนวนมากหลั่งไหลกันไปยังสถานีรถไฟและสนามบินตามเมืองใหญ่ของจีน วานนี้ (16 ม.ค.) เพื่อเดินทางกลับ
บ้านเกิดในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพต่างวิตกกังวลว่า ช่วงเวลาแห่งการเดินทางนี้จะทำให้โรคโควิด 19 
แพร่ระบาดรุนแรงมากยิ่งข้ึนในพ้ืนท่ีที่ขาดแคลนอุปกรณ์รับมือ 
 
 
 
 
 

- 

ประจำวันที่ 
    17 มกราคม 2566  
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          กัญชา  

ประเด็นสำคัญ 
     1. ร่าง พ.ร.บ.กัญชา 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สยามรัฐ) 
     - ดร.พิพัฒน์ นนธนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณสภาที่จะนำร่าง พ.ร.บ.กัญชากญัชงฯ เข้าสู่
การพิจารณาของสภาในวันที่ 18 ม.ค.นี้ พร้อมยืนยันว่า การที่ทางสมาคมฯ และเครือข่ายกัญชาฯ ออกมาเรียกร้องให้ สภา
ผ่านร่าง พรบ.กัญชาฯ นั้น เพราะต้องการให้ประชาชนมีสิทธิ์ปลูกเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองได้ โดยในวันที่ 21 ม.ค. ภาค
ประชาชนจะจัดเวทีแชร์ประสบการณ์การใช้กัญชารักษามะเร็งของผู้ป่วย ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นในการจัดทำหัวข้อการวิจัยต่อไป 
ทั้งนี้ เหตุผลสำคัญ 5 ประการ ที่สภาฯ ต้องผ่านร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ได้แก่ 1. ขาดเครื่องมือในการบริหารจัดการกัญชากัญชง
อย่างครบวงจร 2. ความเสี่ยงของกลุ่มเปราะบางของกลุ่มเด็ก เยาวชน และหญิงตั้งครรภ์ ท่ีอาจจะเข้าถึงกัญชากัญชงได้อย่าง
ผิดกฎหมาย 3. ความเสี่ยงของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชาในการรักษาโรค ที่ได้รับยากัญชาที่ขาดมาตรฐาน หรือที่มีการลักลอบ
นำเข้ามา 4. ความเสี่ยงของประชาชนที่ขาดประโยชน์จากการใช้กัญชากัญชงในทางเศรษฐกิจที่จะสามารถสร้างงานในตลาด
กัญชาอีกเป็นจำนวนมาก และ 5. ความเสียหายของประเทศ ต่อการเติบโตของตลาดกัญชากัญชงในระดับโลกที่คาดการณ์ไว้
ว่าในปี 2571 จะอยู่ที่ 197.74 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 6,920 ล้านล้านบาท และมีประเทศต่าง ๆ ทยอยเปิดกัญชาให้
ถูกต้องตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และไม่มีประเทศใดเลยที่เมื่อเปิดกัญชาให้ถูกกฎหมายแล้วจะกลับนำไปเป็นยาเสพติดอีก 
อีกทั้งประเทศไทยได้ดำเนินการในการปลดล็อกเป็นประเทศแรกในเอเชีย และมีประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียท่ีจะทำตาม การที่บาง
พรรคจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดจึงเป็นเรื่องการเมืองโดยแท้ ไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน  
     - นายประสิทธ์ิชัย หนูนวล เครือข่ายประชาชนเพื่อการมีกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศไทย โพสต์ว่า หากสภาไม่ผ่าน
ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ นอกจากเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วยังเป็นประเด็นของผลประโยชน์ โดยจะทำให้ไม่มีภาวะการควบคุม
เชิงระบบ ซึ่งมีบางกลุ่มได้ประโยชน์ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ INN 
     - นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธาน  กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.. 
เผยถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ฉบับท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ วาระ 2 
(รายมาตรา) ซึ่งมีการพิจารณาต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ แต่ล่าช้า ผ่านไปเพียง 11 มาตรา มีปัญหาองค์ประชุมไม่ครบ ว่า การ
พิจารณาในสัปดาห์นี้ ยังไม่มีสัญญาณอะไรพิเศษว่าจะไปต่อไม่ได้ เพียงแต่มีเวลาที่จะประชุมเหลืออีก 3-4 ครั้ง ซึ่งหากสภา
ร่วมแรงร่วมใจทำกฎหมายฉบับนี้ให้จบ ก็สามารถดำเนินการได้โดย 2 องค์ประกอบ คือ มาตราใดที่จำเป็นในการอภิปรายก็ให้
สมาชิกอภิปรายได้เท่าท่ีเห็นสมควร รวมถึงองค์ประชุมที่ส่วนตัวมีความเป็นห่วงถึงปัญหาองค์ประชุมไม่ครบ จะทำให้กฎหมาย
ค้างพิจารณา เป็นสิ่งที่น่าเสียดาย เพราะหลายคนเป็นห่วงว่าจะเกิดสุญญากาศของกฎหมาย ดังนั้น  วิธีการที่จะไม่ให้เกิด
สุญญากาศคือ การเดินหน้าให้กฎหมายสมบูรณ์ หากปล่อยให้ล่าช้าในที่สุดประชาชนและประเทศชาติจะเสียประโยชน์ พร้อม
ย้ำกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นกฎหมายที่ไม่ดีแต่ครบถ้วน สมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. วรดิถีคลินิกเวชกรรมและกัญชาทางการแพทย์ 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สยามรัฐ) 
     - พล.อ.ต.นพ.ไกรสร วรดิถี และศ.พิเศษ ดร.เพียงฤทัย วรดิถี สองสามีภรรยา ผู้ก่อตั้ง "วรดิถีคลินิกเวชกรรมและกัญชา
ทางการแพทย์" เปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไป และโรคที่รักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ ใหก้ับประชาชนฟรี ที ่อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี มาตั้งแต่ 22 ก.พ. 65 ด้วยเงินบำนาญส่วนตัว ซึ่งโรคที่ใช้กัญชารักษาได้ผลดี ได้แก่ โรคมะเร็ง ที่สามารถรักษา
ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงการใช้รักษาภาวะติดสารเสพติด เช่น ยาบ้า ทั้งนี้ กัญชาที่ใช้มาจากวิสาหกิจชุมชนวรดิถี 
จ.ปทุมธานี ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ และ อย. นอกจากนี้ยังแนะนำทำยาจาก
กัญชาให้กับประชาชนเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างถูกต้องด้วย  

- 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

'อนุทิน'เตรียมนำคณะเข้าร่วม2ภารกิจใหญ่ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหนา้ เว็บไซต์ ผจก. 
     -น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ระหว่างวันท่ี 17-22 ม.ค. 2566 นายอนุทิน ชาญ
วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข มีกำหนดการนำคณะผู้บริหาร สธ. เข้าร่วมภารกิจสำคัญใน 2 ประเทศ 
ประกอบด้วยการเข้าร่วมประชุม World Economic Forum (WEF) ณ เมืองดาวอส-คลอสเตอร์ สมาพันธรัฐสวิส และการลง
นามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านจีโนมิกส์ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และหารือแนวทางการดำเนิน
ความร่วมมือในอนาคตทั้งด้านการแพทย์ และการวิจัย ซึ่งในระหว่างนี้ยังมีกำหนดพบหารือกับหน่วยงานที่ดูแลความร่วมมือ
กับประเทศในกลุ่มอินโด-แปซิฟิก และหน่วยงานที่ผลักดันเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของอังกฤษ เพื่อแสวงหาความ
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ร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งจะนำมาใช้ในการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพคนไทยให้ดียิ่งขึ้น           
สธ.ยกระดับ รพ.ปลวกแดง 2 ร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน แห่งแรกของประเทศ 
    สื่ อ น ำ เส น อ  : น สพ . (เด ลิ นิ วส์ , ก รุ ง เท พ ธุ ร กิ จ , ผ จก ., แ น วห น้ า )เว็ บ ไซ ต์  (ม ติ ช น , ผ จก ., แ น วห น้ า , 
pineapplenewsagency, sondhitalk, MCOT NEWS FM 100.5, thailandplus, hfocus, thebangkokinsight) 
    - ดร.สาธิต  ปิ ตุ เตชะ รมช.สธ. พร้อมด้ วยนางธัญ รัตน์  อินทร รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการฯ 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลง “โรงพยาบาลปลวกแดง 2 
การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) แห่งแรกของประเทศ” ร่วมยกระดับ รพ.ปลวก
แดง 2 จ.ระยอง เป็น รพท.ขนาด 200 เตียง ในรูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) เป็นแห่งแรกของ
ประเทศ มูลค่าลงทุน 2,647 ล้านบาท รองรับประชาชนและผู้ประกันตนกว่า 2 แสนคนในพื้นที่ EEC ให้เข้าถึงบริการที่มี
มาตรฐาน รวดเร็ว และปลอดภัย เตรียมเปิดให้เอกชนเสนอร่วมลงทุนเดือน ม.ค.-ก.พ. คาดจะได้ผู้ร่วมลงทุนประมาณกลางปีนี้  

 

การประชุมคกก.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, hfocus, thaigov) 
    - นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคกก.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566 โดยที่
ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศกำหนดคุณสมบัติหน่วยงานอื่นใดของรัฐในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ เพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานคล่องตัว ต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พร้อมรับทราบสถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ห่วงสถานการณ์
ฝุ่น PM2.5 อาจรุนแรงกว่าปี 2565 

 

'รพ.อู่ทอง' ต้นแบบบริการการแพทย์แผนไทย 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ           
     -นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะ ร่วมศึกษาดูงาน 
รพ.อู่ทอง จ.สุพรรรณบุรี ต้นแบบการดำเนินงาน การผสมผสานการบริการการแพทย์แผนไทย 3 ส่วนสำคัญ คือ การผลิตยา
สมุนไพร การบริการด้านการแพทย์แผนไทย และการพัฒนา ศึกษาวิจัย ล่าสุดสามารถผลิตยาสมุนไพร ตามมาตรฐาน GMP ที่
ใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน จำนวนกว่า 85 รายการ ที่ผ่านมาได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานทางการแพทย์ และใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อดูแลผู้ป่วยในชุมชน เพิ่มโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงระบบ
สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดคลินิกรักษาปวดเร้ือรัง-นอนไม่หลับ 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., แนวหน้า, 
thailandplus, hfocus, ,Radio-สวท.,ทีวีช่อง 7,TNN, prd) 
    - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า จากการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แผนไทย ตั้งแต่ปี 2562 พบปัญหาสำคัญที่ผู้ป่วยมาเข้ารับบริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรัง ทั้งจาก
โรคมะเร็งและไม่ใช่จากโรคมะเร็ง รวมถึงการนอนไม่หลับ มารับบริการ 26,693 ราย เพื่อยกระดับการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้ 
รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) จึงจัดตั้งสุขสำราญนิทราคลินิก คลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและ
นอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานครบวงจร สำหรับผู้ประสงค์จะเข้ารับบริการติดต่อได้ที่ รพ.
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) โทร 02-2243262, 02-2248820 เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เเละ
พฤหัสบดี เวลา 08.30 น.-16.30 น.  

 

บุกจับคลินิกหรูใช้ยาเถื่อน 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, mcot, สำนักข่าวไทย,สำนักข่าวไอเอ็น
เอ็น,ทีวีทุกช่อง) 
    - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส., นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. ร่วมกับ ตำรวจ ปคบ. แถลงผลการตรวจค้น
คลินิกสหเวชหรูใจกลางเมือง กทม.ย่านลุมพินี เปิดรับรักษาโรคสมาธิสั้น และชะลอวัย ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
โดยเฉพาะชาวยุโรป คิดค่ารักษาคอร์สละ 2,000-2 ล้านบาท แต่ใช้ยาที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ และไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ทั้ง
ยาฉีดและยารับประทาน ขณะที่อาหารเสริมมีการผสมสารอันตราย พร้อมตรวจยึดของกลางท่ีเกี่ยวข้อง 252 รายการ 

 

บุกจับคลินิกเสริมความงาม 5 แห่งนำซิลิโคนเถื่อนมาใช้ 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, พิมพ์ไทย, ผจก., ทีวีทุกช่อง, js100, mcot, workpointtoday, 
thereporters, newtv, thailandplus, ejan, inn, thebangkokinsight, thansettakij, nationtv, mono29) 
    - นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย., นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. ร่วมกับ ตำรวจ ปคบ. แถลงจับกุมเครือข่าย
คลินิกเสริมความงาม 5 แห่ง ใช้ซิลิโคนเถื่อนมาให้บริการ ยึดช้ินส่วนซิลิโคนรูปจมูก, ซิลิโคนหน้าผาก และซิลิโคนคาง ที่ไม่ได้
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มาตรฐานรวมกว่า 15 หมื่นช้ิน กระจาย 30 สาขาทั่วประเทศ พบหลักฐานการจ่ายเงินค่าซิลิโคนในปี 2565 มากกว่า 2 ล้าน
บาท ทำศัลยกรรมให้ลูกค้าไปแล้ว 1.2 พันคน บก.ปคบ. ได้ออกหมายเรียกกลุ่มผู้ต้องหาให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thebangkokinsight) 
    - นพ .ศุภกิจ ศิ ริลักษณ์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เผยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ร่วมกับมูลนิธิ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 31 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้
หัวข้อ “Smart Medical Sciences : Health for Wealth วิทยาศาสตร์การแพทย์ชาญฉลาด เพื่อสุขภาพที่ดีและเศรษฐกิจ
มั่งคั่ง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 มิ.ย.66 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ เปิดโอกาสให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุขท้ังภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างและพัฒนางานวิชาการ 
นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง พร้อมเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดรางวัล DMSc Award และ
นำเสนอผลงานวิชาการ ส่งผลงานและบทคัดย่อได้ ตั้งแต่ 15 ม.ค. ถึง 28 ก.พ.66 

 

ใช้ดาวเทียมหนุนงานสาธารณสขุ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
     -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ     
ภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA  เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนางานวิจัยและการบริการ
ด้านสาธารณสุขเชิงพื้นที่ วางแผนการบริหารการตัดสินใจและนำข้อมูลมาให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง นอกจากนี้ GISTDA 
ยังสนับสนุนภารกิจอื่นๆ ของกรมอนามัย รวมถึงการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและองค์ความรู้ และการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและด้านการสาธารณสุขของทั้ง 2 หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นการสร้างระบบนิเวศในการวิจัยสู่การเป็น 
One Health One Service อย่างเป็นรูปธรรม 

 

วันราชประชาสมาสัย 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ผจก., ผจก., Radio-สวท., sondhitalk, 
bluechipthai, prd, thailandplus, hfocus) 
    -  นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เนื่องในวันราชประชาสมาสัย 16 ม.ค.ของทุกปี ซึ่งเป็นวันน้อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณธิานการกำจัดโรคเรือ้น ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อตั้งสถาบันราชประชาสมาสัย เพื่อผลิตบุคลากรและค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโรค
เรื้อน ปีน้ี สธ. จัดให้มีสัปดาห์รณรงค์ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ทั่วประเทศ ระหว่างวันท่ี 16 - 22 ม.ค.66 เพื่อสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับโรคเรื้อน ให้ประชาชนสามารถสังเกตอาการของตนเองและคนใกล้ชิด เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาอย่างรวดเร็ว ลด
ความพิการที่อาจเกิดขึ้น   

 

สธ.เผยแนวโน้มผู้ป่วยไข้เลือดออก-มาลาเรียสูงขึ้น 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด,มติชน) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย,ผจก.,สยามรัฐ, ข่าวสด, mcot, thaipbs, workpointtoday, 
sondhitalk,  thailandplus)  
    - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยพบรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อนำโดยยุงเพิ่มขึ้น 
ได้แก่ โรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย ข้อมูลจากรายงานปี 65 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 45,145 ราย มากกว่าปี 64 ถึง 
4.5 เท่า อีกทั้งยังพบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกยืนยันถึง 31 ราย ส่วนโรคไข้มาลาเรีย ข้อมูลจากระบบมาลาเรีย
ออนไลน์ในปี 65 พบผู้ป่วยสะสม 10,174 ราย สูงกว่าปี 64 ถึง 3 เท่า และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 66  
       นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การป้องกันควบคุมโรคให้ประสบผลสำเร็จ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้หลาย ๆ วิธีการร่วมกัน เช่น การลดแหล่งเพาะพันธุ์ โดยการจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกัน
ไม่ให้ยุงกัด การใช้สารเคมีในการกำจัดยุง 

 

ฝุ่น pm 2.5  
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight) 
    - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม ว่า จากการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ pm 2.5 พบว่าแนวโน้มปีนี้จะมีค่าปริมาณของฝุ่น
ขนาดเล็กเพิ่มมากกว่าปี 65 เนื่องจากพ้นสถานการณ์โควิดทำให้การประกอบกิจกรรมและกิจการรวมถึงการขับขี่ยวดยาน
พาหนะตามท้องถนนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ท้ังนี้ ได้สั่งให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการขึ้น
เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก โดยให้ดูค่าฝุ่นลงลึกถึงรายจังหวัด เชื่อว่าจะไม่มีสถานการณ์รุนแรง 
     สื่อที่นำเสนอ :  นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์(ข่าวสด) 
     -นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร (ฝุ่นละออง PM2.5) โดยกล่าว
ว่า วันน้ีเห็นจากบนยอดตึกพบสภาพอากาศของกรุงเทพฯ มีหมอก จึงมาตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ พบว่าในหมอก
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ดังกล่าวก็จะมีฝุ่นสะสมอยู่ ค่าเฉลี่ยพีเอ็ม 2.5 อยู่ท่ี 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) กทม.มีสถานีตรวจวัดค่าฝุ่น
พีเอ็ม 2.5 อยู่ 70 สถานีท่ัวกรุงเทพ และขณะนี้ไม่มีจุด ฮอตสปอต (จุดที่เผาชีวมวล) ซึ่งหากมีฮอตสปอตจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป
ดู สถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้แย่มาก ที่กังวลจะเป็นช่วงวันที่ 16 - 17 ม.ค.นี้ อากาศจะนิ่ง และวันที่ 19 - 22 ม.ค. ควร
เตรียมพร้อมใส่หน้ากาก N95 หรือหน้ากากโควิด 
ขับเคลื่อนนโยบายป้องกัน-ลดอบุัติเหตุทางถนน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ : คอลัมน์ มุมศึกษาหาความสุข 
     -นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมดว้ยหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าวการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน ศปถ.กทม. ว่า กรมควบคุมโรคไดร้่วมกับสำนักจราจรและขนส่ง กทม. จัดทำโครงการ “รวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.  
กทม. สู่ ศปถ.เขต ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2565 - 2566”  ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ขับเคลื่อนงาน
ด้านการป้องกันอุบัติเหตุให้เป็นรูปธรรมในพ้ืนท่ีกทม. และพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศใหร้วดเร็ว และทันเวลาต่อเนื่อง 
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางท้องถนน  

 

คอนเทนต์กินกุ้งแม้น้ำดิบ 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook) 
     - เพจโหนกระแส โพสต์ว่า มีผู้ใช้ Tiktok ทำคลิปคอนเทนต์โชว์กินกุ้งแม่น้ำดิบ ไม่ล้างโซดา ด้านชาวเน็ตต่างออกมาเตือน
ว่าเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิมาก ก่อนหน้าน้ีบุคคลรายดังกล่าวเคยทำคลิปกินปลานิลดิบด้วย 

 

นั่งทั้งวันเป็นผลเสียต่อสขุภาพ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์           
     -การค้นพบที่สำคัญของการศึกษาใหม่นี้มีการตีพิมพ์ในวารสาร Medicine & Science in Sports & Exercise โดยให้
ผู้ใหญ่วัยกลางคนและผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีจำนวน 11 คนนั่งในห้องทดลองเป็นเวลา 8 ช่ัวโมง เป็นเวลา 5 วัน โดยให้นั่งเต็ม
เวลา 8 ช่ัวโมง มีเวลาพักสั้นๆ เพื่อใช้ห้องน้ำ และให้เดินเบาๆ ในแบบต่าง ๆ ผลพบว่าการเดินเบาๆ 5 นาทีทุกครึ่งช่ัวโมงช่วย
ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการนั่งทั้งวัน โดยลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหารได้เกือบ 
60%  ช่วยลดความดันโลหิตได้ 4-5 จุดเมื่อเทียบกับการนั่งทั้งวัน และยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิต ช่วยลดความรู้สึกเหนื่อยล้า 
ทำให้อารมณ์ดีขึ้น รู้สึกมีพลังมากข้ึน นอกจากนี้ยังพบว่า แม้แต่การเดินเบาๆ เพียง 1 นาทีทุกช่ัวโมงก็ลดความดันโลหิตลง 5 
จุด และการเดินเพียงครั้งเดียวทุกๆ ช่ัวโมงก็เพียงพอที่จะทำให้อารมณ์ดีขึ้นและลดความเมื่อยล้าได้  
       ทั้งนี้ คนที่นั่งทำงานนานหลายช่ัวโมง ใช้ชีวิตแบบนั่งนิ่งทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เกิดโรคเรื้อรัง 
เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคสมองเสื่อม และมะเร็งหลายชนิดในอัตราที่สูงกว่าคนที่เคลื่อนไหวตลอดทั้งวัน ดังนั้นผู้ใหญ่ควร
นั่งน้อยลง เคลื่อนไหวมากขึ้น แนะนำว่า ควรเดินเบาๆ 5 นาทีทุกๆ ครึ่งช่ัวโมง  แนะนำนายจ้างควรส่งเสริมสถานท่ีทำงานให้มี
สุขภาพดีขึ้น โดยการหยุดพักด้วยการเดินเป็นประจำจะสามารถช่วยให้พนักงานมีประสิทธิผลมากกว่าการทำงานโดยไม่หยุด 

 

 


